



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างทุกกรณี รวมถึงตำแหน่งที่จะว่าง เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะพ้นจากราชการในกรณีเกษียณอายุหรือกรณีลาออกจากราชการ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ.ส.ป.อ. แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลกรณีการเลื่อนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชุดที่ ๒ สายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย ดังรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จัดทำเอกสารผลงานตามที่ระบุ ไว้ในประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ผลการคัดเลือก หากพ้นกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานและผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงาน จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีวันครบกำหนดจัดส่งผลงานเป็นวันหยุดราชการ ให้ดำเนินการจัดส่งผลงานในวันทำการวันแรก ทั้งนี้ ในการประเมินบุคคลหากได้ตรวจสอบ หรือมีผู้ทักท้วง และได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลผู้ใดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ดำเนินการ รายงานผลการตรวจสอบต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ

/ เพื่อดำเนินการ ...

เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พร้อมกับพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ทักท้วง มีเจตนากลั่นแกล้งหรือมีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้รายงานต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้วแต่กรณีเพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้ทักท้วงต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิริวิไล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาต่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
แบบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน ที่ตนเอง ปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน และสัดส่วนที่ปฏิบัติ
๑	นางสาวมาลินี รัตนนันทพัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๔ กลุ่มส่งเสริมสร้างธรรมาภิบาล และระบบบริหารจัดการ กองขับเคลื่อนและพัฒนา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๗ กลุ่มนโยบายการขับเคลื่อน และพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม กองขับเคลื่อนและพัฒนา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ผลงาน เรื่องที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ และสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เรื่องที่ ๒ โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการและการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑๐๐% ๘๐%	- นางสาวจารินทร์ ภูระยา ๑๐% ว่าที่ ร.ต.หญิง นวรัตน์ ฉิมมาบล ๑๐%

Handwritten signature